



## THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG

**Kính gửi: Các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp – Hỗ trợ việc làm cho sinh viên về các chuyên ngành Kinh doanh**

Lời đầu thư, chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể CBNV các Trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp.

Chúng tôi, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên là một trong những doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh vực công nghệ giáo dục với các sản phẩm như sách tham khảo, sách điện tử, khóa học online, tổ chức các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn Tài cho học sinh tiểu học trên Toàn quốc. Chúng tôi mong muốn mang sân chơi trí tuệ 4.0 này đến với giáo viên, học sinh từ thành phố lớn đến miền núi, hải đảo xa xôi. Học sinh, giáo viên sẽ được hưởng thụ học liệu sáng tạo, công nghệ giáo dục, cũng như yêu tiếng mẹ đẻ, yêu quê hương đất nước, hiểu tinh hoa, văn hóa dân tộc.

Với 7 năm phát triển, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên đã có 1 triệu học sinh, giáo viên trên toàn quốc, đã có 6 lễ vinh danh Trạng Nguyên cấp Quốc gia. Chúng tôi có môi trường làm việc trẻ trung mang đến cho các bạn sinh viên trẻ nhiều cơ hội sáng tạo, phát triển. Trạng Nguyên mở cửa chào đón các bạn sinh viên đã và đang chuẩn bị ra trường. Hãy cùng chúng tôi “Chung tay - Góp trí tuệ để tạo nên những giá trị cộng đồng lớn mạnh”.

**Vị trí: 05 Chuyên viên Kinh doanh/phát triển thị trường - mức lương 6-10 triệu + thưởng.**

### Mô tả công việc:

- Triển khai chương trình học - thi trên toàn quốc và Quốc tế
- Tham gia triển khai các trại hè, bán khóa học online, sách Trạng Nguyên
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing, bán hàng hoàn thành KPI được giao.

### Yêu cầu năng lực:

- Tốt nghiệp các khoa quản trị kinh doanh các trường cao đẳng, đại học.
- Đã từng tham gia chăm sóc khách hàng, trực tổng đài, sale là một lợi thế.

**Phẩm chất cần thiết:** Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực cao, vượt qua các chỉ tiêu KPI, học hỏi, chăm chỉ, sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, yêu trẻ, tinh thần làm việc nhóm, tư duy tích cực, phát triển.

Chúng tôi rất mong Trường Đại học – Cao đẳng - Trung cấp hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng tải và quảng bá thông tin tuyển dụng trên trang website của Trường để sinh viên có điều kiện cộng tác với Doanh nghiệp. Ngoài ra, Trạng Nguyên còn nhận các bạn sinh viên sắp ra trường để đào tạo và làm việc trong thời gian các bạn thực tập, làm báo cáo tốt nghiệp và đợi bằng tốt nghiệp vì những sinh viên tiềm năng của Trường là những người chủ trong tương lai của Doanh nghiệp khi được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp và hiện đại.

Chúng tôi xin đính kèm thông tin trang web: [trangnguyen.edu.vn](http://trangnguyen.edu.vn). Thông tin tuyển dụng xin gửi về email: [hr@trangnguyen.edu.vn](mailto:hr@trangnguyen.edu.vn). SĐT liên hệ: 0913.032.415 Nếu có vấn đề gì cần chúng tôi cung cấp hoặc bổ sung, rất mong nhận được phản hồi từ Quý Trường.

Trạng Nguyên xin chân thành cảm ơn và rất mong sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý Trường.

Trân trọng./.